



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กรมศุลกากร สำนักกฎหมาย โทร. ๐-๒๒๖๗-๗๔๔๕

ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๐๕๔

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องการชะลอการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันที่ซื้อขายในราชอาณาจักร และ
ขนส่งไปยังพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีปบริเวณทะเลอ่าวไทย

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่กรมศุลกากรได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๓/๕๒๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการให้กรมสรรพสามิตชะลอการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่บริษัทเซฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อจากโรงกลั่นน้ำมัน Star Petroleum Refining Public Company
Limited ในราชอาณาจักร และต่อมาได้ขนส่งน้ำมันดังกล่าวไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันในเขตไหล่ทวีป จนกว่า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้คำวินิจฉัยต่อกรณีการตีความคำว่า "ราชอาณาจักร" ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายศุลกากร และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำของออกไปยังพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่
ทางทะเลนอกทะเลอาณาเขต และการนำของออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๑) นั้น

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓/๒๕๒ ลงวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงกรมศุลกากร แจ้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ว่า ประเด็นหารือ
ดังกล่าวเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งกรมศุลกากรควรหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศ
ให้ได้ข้อยุติตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดินเสียก่อน เมื่อหารือแล้ว หากยังมีปัญหาทางกฎหมาย
ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) กรมศุลกากรจึงได้จัดการประชุมร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
การนำของออกไปใช้ในพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยนอกบริเวณทะเลอาณาเขต โดยสามารถสรุป
ผลการประชุมได้ว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งของระหว่างชายฝั่งในราชอาณาจักรและพื้นที่
สัมปทานปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่นอกทะเลอาณาเขต จะพิจารณาจากของที่จะมีการขนส่งเป็นหลัก กล่าวคือ หากเป็นของ
เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้ว ให้ถือว่าพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในบริเวณดังกล่าวเป็นราชอาณาจักรไทย ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการค้าชายฝั่ง
โดยอนุโลม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งผลการประชุมร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ข้างต้น ให้กรมสรรพสามิตทราบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
กรณีคืนภาษีน้ำมันต่อไป

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร